

Giải Diên Hồng lần thứ hai: Đổi mới toàn diện về chất lượng

03:32 27/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 26/7, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức phiên họp tổng kết Giải Diên Hồng lần thứ nhất - năm 2023.



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu kết luận phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì phiên họp.

Báo cáo tổng kết về tổ chức Giải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải cho biết, Ban Tổ chức Giải đã nhận được sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Trần Thanh Mẫn; sự phối hợp tích cực, thường xuyên, liên tục, trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan. Hội

đồng chấm Giải đã hoạt động chuyên nghiệp, trách nhiệm trên tinh thần khách quan, vô tư đã xác định đúng, trúng và thuyết phục các tác phẩm đạt Giải.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức cũng gặp một số khó khăn. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội chủ trì tổ chức giải báo chí quy mô cấp quốc gia nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Thời gian phát động, chấm và trao Giải chỉ trong hơn 5 tháng (từ 27/12/2022 - 9/6/2023) nên không tránh khỏi lúng túng trong thực hiện. Sự phối hợp của một số đơn vị còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn nên phần nào làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Giải.

Qua thảo luận, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, để lại tiếng vang trong đội ngũ người làm báo Việt Nam, thu hút được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cử tri và nhân dân cả nước về vị trí, vai trò, hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và tôn vinh các nhà báo viết về đề tài cơ quan dân cử. Các tác phẩm được trao Giải đều là những tác phẩm xuất sắc nhất, xứng đáng nhất, có tính lan tỏa tới dư luận xã hội. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng bổ sung các tiêu chuẩn chặt chẽ, khách quan trong tuyển chọn các tác phẩm dự Giải, tổ chức, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ hai.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan, đơn vị hữu quan, các nhà tài trợ đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Giải.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ban Tổ chức và Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để đề xuất với Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024; nhanh chóng hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức và thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ hai; chú trọng hơn nữa tới chất lượng tác phẩm được trao giải...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Văn phòng Quốc hội cần tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên báo chí của Trung ương và địa phương về tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử để có nhiều tác phẩm chất lượng, sinh động, mới mẻ, nhiều góc nhìn hơn nữa tham dự Giải, bảo đảm Giải Diên Hồng lần thứ hai có sự đổi mới toàn diện về chất lượng; tăng cường và đề cao sự phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể trong Ban Tổ chức Giải, giữa Ban Tổ chức Giải với các đơn vị, tổ chức liên quan để đồng hành, bảo đảm nguồn lực tổ chức thành công Giải.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/giai-dien-hong-lan-thu-hai-doi-moi-toan-dien-ve-chat-luong>